

สรุป  
รายงานการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ  
ของ  
นายอนุกล สัจญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
และคณะ  
ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

.....

นายอนุกล สัจญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมสื่อมวลชน รวม ๑๓ คน เดินทางไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของเลขาธิการวุฒิสภาราชาอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

**สรุปผลการเยือนได้ดังนี้**

๑. **ผู้เชิญ** นายอุม ซาริธ (H.E.Dr. Oum Sarith) เลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา



๒. **ความเป็นมาของการเยือน**

ปี ๒๕๕๖ รัฐสภาไทยจัดโครงการเยือนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาในกลุ่มอาเซียน ซึ่งได้จัดศึกษาดูงานประเทศในกลุ่มอาเซียน ๙ ประเทศ เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภาประเทศสมาชิกอาเซียนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของประเทศไทย การเดินทางเยือนครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีให้ข้าราชการรัฐสภาไทยและกัมพูชาได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับประเทศชาติและประชาชนของประเทศทั้งสอง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งหนังสือทบทวนการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายอนุกล สัจญฐิติเสรี) และคณะ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยได้รับแจ้งจากฝ่ายกัมพูชาว่า สภาแห่งชาติกัมพูชามีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีความพร้อมในการให้การต้อนรับคณะได้ในช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป หากคณะจะเดินทางไปเยือนในช่วงดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากัมพูชาจะเป็นผู้ให้การรับรอง ต่อมา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับหนังสือ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ จาก นายอุม ซาริธ (H.E.Dr. Oum Sarith) เลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มีถึงนายอนุกล สัจญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอเชิญให้นำคณะเดินทางไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสำนักงานทั้งสองให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น

**รัฐสภาราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นระบบสองสภา  
ได้แก่ สภาแห่งชาติ (National Assembly) และวุฒิสภา (Senate)**

**สภาแห่งชาติ (National Assembly)** มีจำนวนสมาชิกตามรัฐธรรมนูญ ๑๒๓ คน สมาชิกทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน ๒๑ เขต แต่ละเขตมีผู้แทนได้หลายคน อายุของสภา ๕ ปี **ประธานสภาแห่งชาติ** คือ สมเด็จเฮง สัมริน (H.E. Samdech Heng Samrin) **เลขาธิการสภาแห่งชาติ** คือ นายเล็ง เป็งลอง (Mr. Leng Peng Long)

**วุฒิสภา (Senate)** มีจำนวนสมาชิกตามรัฐธรรมนูญ ๖๑ คน สมาชิก ๕๗ คน มาจากการเลือกตั้งโดยสภาท้องถิ่น สมาชิก ๒ คน มาจากการเลือกตั้งโดยสภาแห่งชาติ และอีก ๒ คน มาจากการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก ๕๙ คน อายุของสภา ๖ ปี **ประธานวุฒิสภา** คือ สมเด็จเจีย ซิม (H.E. Samdech Chea Sim) **เลขาธิการวุฒิสภา** คือ นายอุม ซาริธ H.E.Dr. Oum Sarith

**๓. วัตถุประสงค์การเยือน**

๓.๑ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในระดับผู้บริหารและข้าราชการในกลุ่มประเทศอาเซียน

๓.๒ เพื่อศึกษาขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการด้านนิติบัญญัติ การทำงานของรัฐสภา คณะกรรมาธิการ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของรัฐสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของไทย

๓.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของประเทศในกลุ่มอาเซียน

**๔. กำหนดการเดินทาง**

ในวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๕๕ นาฬิกา คณะข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 580 และเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติไปเซงตง กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เวลา ๐๙.๐๕ นาฬิกา โดยมีนายสรจักร บุรณะสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เป็นผู้ให้การต้อนรับ

คณะได้เดินทางกลับประเทศไทยในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยออกจากท่าอากาศยานนานาชาติไปเซงตง กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 585 เวลา ๒๐.๒๕ นาฬิกา และเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา ๒๑.๓๐ นาฬิกา

**๕. การปฏิบัติหน้าที่**

๕.๑ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอุม ซาริธ เลขาธิการวุฒิสภาราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากัมพูชา กรุงพนมเปญ





ในโอกาสนี้ นายบุญล วัลลภศิริ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้หารือกับเลขาธิการวุฒิสภา กัมพูชา มีประเด็นสำคัญหลายเรื่อง อาทิ ประวัติความเป็นมาของวุฒิสภา การได้มาซึ่งสมาชิกภาพของวุฒิสมาชิก คณะกรรมการของวุฒิสภา ความร่วมมือกับต่างประเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล และมุมมองในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน

๕.๒ เข้าพบปะสนทนากับนาย Soth Sang Bonn ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากัมพูชา กรุงพนมเปญ จากนั้นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรได้นำ คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเดินชมสถานที่ภายในเขตบริเวณสำนักงานวุฒิสภา และอาคาร ห้องประชุมวุฒิสภา



๕.๓ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งนายโลัก ชาย (H.E.Mr.Loak Chhay) รองเลขาธิการวุฒิสภา ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา ณ Emperors of China Restaurant กรุงพนมเปญ





๕.๔ เข้าพบปะสนทนากับนาย Duc Rithyen รองหัวหน้ากรมสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง สำนักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติ กรุงพนมเปญ จากนั้นรองหัวหน้ากรมสารสนเทศได้นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเดินชมสถานที่ภายในเขตบริเวณสำนักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติ และอาคารห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติ



๕.๕ เข้าเยี่ยมคารวะนายธัชชยุติ ภัคดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงพนมเปญ



นายรัชชยุติ ภัคดี เอกอัครราชทูต ได้สรุปให้ทราบถึงภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชาที่อยู่ในระดับดีมาก โดยเฉพาะภาคประชาชน แม้ว่าปัจจุบันจะมีประเด็นข้อพิพาทระหว่างกันเกี่ยวกับเขาพระวิหาร นอกจากนี้ยังได้บรรยายสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต มีความเห็นว่ากัมพูชามีความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะเห็นได้จากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนและการประชุมระหว่างประเทศครั้งสำคัญต่างๆ ที่ผ่านมานี้ กัมพูชาสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี

๕.๖ นายรัชชยุติ ภัคดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และคณะ ให้เกียรติรับประทานอาหารร่วมกับคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ ภัตตาคาร Malis กรุงพนมเปญ



## ๖. เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

### กรุงพนมเปญ

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกัมพูชา ในวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา



เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตวลขลาง ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา



สักการะเยี่ยมชมวัดจุนาโคม ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา



เยี่ยมชมทุ่งสังหารเจืองแวก ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา



### เมืองเสียมราฐ

เยี่ยมชมโตนเลสาบ ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา



เยี่ยมชมปราสาทนครวัด ปราสาทบายน ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา





สักการะเจ้าเจก เจ้าจอม ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา



.....

ฝ่ายเลขานุการคณะเดินทางฯ